
 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 854  —  491. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um tryggingagjald.

Frá Birgi Ármannssyni.

Vegna hve margra einstaklinga var greitt tryggingagjald árið 2008 og hvernig hefur fjöldi
þeirra þróast frá þeim tíma og fram í mars 2010? Svar óskast sundurliðað eftir mánuðum og
atvinnugreinum miðað við atvinnuvegaflokkun Hagstofunnar.

Skriflegt svar óskast.


